

จดหมายถึง บรรณาธิการ



จดหมายถึงบรรณาธิการฉบับนี้
เริ่มต้นด้วยผู้ใช้นามว่า “นักอ่านรุสมิ
แลประจำ” เขียนไปรษณียบัตร โดย
ไม่ลงวันที่และสถานที่ ดังต่อไปนี้
เรียน ท่านบรรณาธิการรุสมิแล

ติดตามรุสมิแลมาตลอด ขอชมว่า
ทำได้ดีมาก อยากจะขอแสดงความกิด
เห็นตรงที่ว่า น่าจะมีเวทีกลอน หรือ
หน้ากวีและการวิจารณ์หนังสือ หรือ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางวรรณ
กรรมบ้าง มีแต่บทความทางวิชาการ
อ่านแล้วเครียด เรื่องสั้นไม่ควรขาด
ไป ฉบับที่แล้วมารู้สึกจะไม่มี น่าเสีย
ดายมาก

อยากติดต่อกับคุณณรงค์ฤทธิ์ ศัก-
คารณรงค์ ในฐานะคนदानี้ด้วยกันถ้า
เขียนถึงเขาส่งจดหมายมาที่รุสมิแล
ไม่ทราบว่าจะถึงไม่ถึง อ่านจุดเขียนในจุด
เดี๋ยวนั้น ขอมรับว่าเขียนได้อย่างมือ
ถึง สวมกับเป็นนักเรียนที่มีชื่อในปัจจุ-
บันนี้มาก เป็นแฟนติดตามผลงานของ
คุณณรงค์ฤทธิ์ ศักคารณรงค์มาแทบทุก
เรื่อง ชอบแนวเขียนสร้างสรรค์สันติ
ภาพอย่างจุดเขียนในจุดเดี๋ยวนั้นมาก ในพื้นที่
สามจังหวัดภาคใต้ ถ้ามองปัญหาอย่าง
คุณณรงค์ฤทธิ์ สันติจะเป็นสันติที่
ถาวร อยากให้นักเรียนเขียนเรื่องสั้น
บ้านเรา หันมาจับงานเพื่อสันติภาพ
อย่างนี้ดีกว่า

อยากเขียนเรื่องมาร่วมกับรุสมิ-
แล แต่ไม่ทราบว่า จะรับพิจารณาหรือ
ไม่หรือรับเฉพาะแวดวงอาจารย์มหาวิท-
ยาลัยด้วยกัน แต่รุสมิแลเท่าที่ดูความ
คิดก็เปิดกว้างมาก อยากให้ท่าน บ.ก.
ปรับปรุงระยะการออกสู่ท้องตลาดให้
เร็วขึ้นกว่าเดิมแฟนประจำอย่างเราจำ
เป็นต้องการทวงสิทธิ์ในการเป็นนัก
อ่านที่ไม่อยากรอนาน

รัก

นักอ่านรุสมิแลประจำ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจรุสมิ-
แล ข้อเสนอแนะอันมีค่าของคุณนับ
เป็นการให้พลังใจผมยินดีรับและคำ-
แนะนำการต่อไป รุสมิแลฉบับนี้ผมตีพิมพ์
เรื่องสั้นชื่อ “ซีละ” ของคุณณรงค์ฤทธิ์
ศักคารณรงค์ นักเขียนปัตตานี หวัง
ว่าคุณที่เป็นแฟนประจำคงยินดี ถ้า
ต้องการติดต่อกับนักเขียนผู้นี้เชิญส่ง
จดหมายไปที่วารสารรุสมิแล อีกประ-
การหนึ่งรุสมิแลยินดีรับข้อเขียนของ
คุณ และนักเขียนทั่วไป โดยไม่จำกัดว่า
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยกัน ถ้ามี
เนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้ด้วยแล้ว นับ
ว่าตรงเป้าของวารสารนี้อย่างยิ่ง ส่วน
เรื่องความล่าช้าที่คุณและผู้อ่านหลาย
คนท้วงติงนั้น ผมขออภัยและพยายาม
แก้ไขอยู่เสมอกับ ขอขอบคุณอีก
ครั้ง

ยะลา

20 ตุลาคม 2527

เรียน ผ.ศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์

ผมติดตามอ่านรุสมิแลมานาน
แล้ว วันก่อนอ่านฉบับที่แล้วด้วยอำเภอ
เบตงเข้าที่มากครับ คนเขียนช่างชอก
แซกหาเรื่องราวและแง่มุมมาเล่าอย่าง
น่าอ่านขอให้มีการทำนองนี้เป็นประจำ
ด้วย

รุสมิแลฉบับที่แล้วด้วยเหมืองทอง
โต๊ะโมะ ผมยังคิดใจโดยเฉพาะคุณพ่อ
ของผมต้องการทราบประวัติของหลวง
วิเศษสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบิดาของคุณฉัตร-
ชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ “พนม
เทียน” นักเขียนชื่อดัง คุณลองค้นคว้า
มาเสนอผู้อ่านรุสมิแลเถาะครับ อีก
อย่างหนึ่งเกี่ยวกับประวัติ และผลงาน
ของบุคคลในท้องถิ่นควรมีอย่าให้ขาด
หาย อย่างน้อยที่สุดคนรุ่นหลังจะได้รู้
จักและภูมิใจ

ขอให้อ่านรุสมิแลจงรักษาความเข้มข้น
และขยันขง

ด้วยความนับถือ

ทวีป วิจิตรานันท์

เรื่องเกี่ยวกับ หลวงวิเศษสุ-
วรรณภูมิที่คุณสนใจนั้น ผมจะ
พยายามค้นคว้ามาเสนอ อาจติดต่อ
ไปที่พนมเทียน หรือลูกหลานของ
ท่านคนหนึ่งคนใดช่วยให้ข้อมูลได้
บ้าง

อีกประการหนึ่งผมคาดว่าคุณ
เคยทำงานเหมืองทองโต๊ะโมะ และรู้-
จักกับหลวงวิเศษ สุวรรณภูมิ คงมีชีวิต
อยู่และอาจตั้งบ้านเรือนอยู่ที่อำเภอสุคิ-
ริน อำเภอเวียง หรืออำเภอสุโหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส เรื่องนี้ต้องใช้เว-
ลาค้นคว้าหน่อยครับ ขอขอบคุณที่
ให้ความสนใจรุสมิแล